

รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานตามแผนแม่บท		งบประมาณ (บาท)		แหล่งที่มาของงบประมาณ	เป้าหมายตามแผนแม่บท/วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				มี	ไม่มี	เสนอขอ	ใช้จริง					
๘๗	แม่จัน	อบต.ป่าตึง	โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น	√		๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง ได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ น้อมเกล้าถวายเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด อบต.ป่าตึง	
	แม่จัน	อบต.ป่าตึง	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖	√		๕๐,๐๐๐	๑๘,๖๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง ได้ร่วมใจและบูรณาการปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	ชาวบ้านมีใจรักป่าไม้ อนุรักษ์หวงแหนป่าไม้ ตลอดจนมีส่วนร่วมการรักษาดูแลป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในชุมชนได้รับเกื้อกูลประโยชน์จากป่า	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด อบต.ป่าตึง	
	แม่จัน	อบต.ป่าตึง	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ “กาแฟ ดุแลป่า”	√		๑๐๐,๐๐๐	๓๙,๗๒๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ	(๑) เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน (๒) เพื่อแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า (๓) เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้มีความรู้ และทักษะในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟคุณภาพ	การปลูกกาแฟร่วมกับป่าไม้ หรือไม้โตเร็ว โดยไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ลดการตัดไม้ทำลายป่า เป็นการทำให้เกษตรกรแบบผสมผสานในพื้นที่เดียวกันช่วยสร้างความหลากหลายของชีวภาพของพืชและสัตว์ ซึ่งพืช	งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด อบต.ป่าตึง	

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางนงนัทธิตญา วัชรอภิเดชกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป